
  

 
 skrifstofa eigna og atvinnuþróunar Reykjavík, 3. maí 2019

R19050016

Borgarráð

       

Umsögn um fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um fasteigna- og innviðagjöld af 
Hafnartorgi

Á fundi borgarráðs 2. maí sl. lagði áheyrnarfulltrúi Miðflokksins fram eftirfarandi fyrirspurn:

„Hversu háa upphæð er Reykjavíkurborg að fá greidda í fasteignagjöld af Hafnartorgi? Voru 
innviðagjöld innt að hendi til borgarinnar af þessum reit?"

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:

Samkvæmt upplýsingum fjármálaskrifstofu nema innheimt fasteignagjöld á árinu 2019 af 
Hafnartorgi  samtals kr. 51.009.945 og greinast sem hér segir:

Fasteignagjöld Lóðarleiga Samtals
Tryggvagata 21 2.453.430 857.080 3.310.510
Tryggvagata 23 521.010 159.480 680.490
Tryggvagata 25 2.540.880 882.180 3.423.060
Tryggvagata 27 5.297.325 1.913.000 7.210.325
Kalkofnsvegur 2 21.279.225 8.110.000 29.389.225
Geirsgata 2 1.842.750 568.680 2.411.430
Geirsgata 4 3.431.445 1.153.460 4.584.905
Samtals 37.366.065 13.643.880 51.009.945

Innviðagjöld voru ekki innt af hendi til borgarinnar af þessum reit.

Óli Jón Hertervig

     


